

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

JMT - สายเทคนิค ต้องเฝ้าดู

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็ในเมื่อบรรยากาศของตลาด ยังมีความไม่แน่นอน จากปัจจัยด้านจิตวิทยา ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจการลงทุนของตลาด ที่เรา ทำหน้าที่พอทราบกันดีอยู่แล้ว และเป็นปัจจัยภายในของเราเองด้วย และ อาจส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติ เฝ้าจับตามองดูอยู่ด้วย... แต่กระนั้น ก็เชื่อว่าหุ้นทุกตัว จะมีน้ำหนักในทางเดียวกันเสียหมด อาจจะมีหุ้นดี ๆ หรือ หุ้นเล็ก ๆ บางตัว ก็กำลังขึ้น หรือพร้อมที่จะขึ้นได้เสมอ... ยิ่งหุ้นตัวที่อยู่ในราคาต่ำๆ จากการที่ลงมาก่อนหน้านั้น ก็อาจจะพร้อมจะขึ้นแรงๆ ได้ หากมีอะไรที่ออกมาในทิศทางที่ดีและชัดเจน แรงซื้อก็อาจจะถาถมเข้ามา การขึ้นแรงอย่างว่า ก็พร้อมจะมีได้ ดังนั้น ในเมื่ออะไรที่ไม่แน่นอนอย่างที่กล่าว การใช้สัญญาณทางเทคนิคในการจะเลือกหุ้น หรือ เฝ้าติดตามในหุ้นตัวที่น่าสนใจ หรือ อาจจะเจอหุ้นใหม่ๆ นอกสายตา ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สายเทคนิค ต้องทำการบ้านกันมากขึ้นหน่อยละ... เพราะถึงอย่างไรแล้ว ในระดับที่ขึ้นขึ้นไป ไม่ว่าจะ 1500+/- จนไปถึงระดับ 1480 หรือ อาจจะมีต่ำกว่าได้เล็ก ๆ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าพื้นที่ 1460-1450 อย่างที่เรากล่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น มันเป็นพื้นที่ของการสะสมหุ้น การเป็นคลื่น 4 จะจบตรงไหนก็ได้เหมือนกัน แต่ห้ามต่ำกว่า 1450 ก่อนนะ หลังจากนั้น การพร้อมจะเป็นขาขึ้นใน คลื่น 5 ก็จะตามมา... และถ้าเป็นไปตามภาพที่กล่าวมานั้น การจะขึ้นในคลื่น 5 จะมีการขึ้นแรงๆ ได้แบบไม่ต้องแปลกใจ เพราะ ทฤษฎีคลื่น 5 เป็นคลื่นที่ไร้เหตุผลอยู่แล้ว และยิ่งในคลื่น 4 เป็นรูปแบบ Zig Zag ด้วยแล้วนั้น คลื่น 5 น่าจะมีโอกาสไปได้สูงกว่า 1720 ได้ไม่ยาก

ดูตามเกม...

ตั้งแต่เป็นเกมของขาลงมานั้น ความนิยมในหุ้น JMT ก็อาจจะลดลงไปบ้าง การเล่นเก็งกำไร ไม่เหมือนแต่ก่อน... แต่กระนั้นก็ตาม ในระยะนี้ ถ้าจะเปลี่ยนมามองเล่นรอบ ก็น่าจะดีกว่า

แนวรับ : ... 43.0-42.0 หรือ ยืน 44.0 ก็ยังน่าตามน้ำ

เป้าหมาย : ... 48.0-49.0 หรือ อาจจะมีลุ้นได้ถึง 50.0

Price Chart...(JMT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JMT... แต่ก็อย่าลงมาเล่นต่ำกว่า 42.0 ไว้ก่อนด้วยนะ ถึงจะหวังการเล่นทางขึ้น... ซึ่งด้วยภาพของการแกว่งตัวที่ทำ New Low มาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละรอบนั้น เราจะเห็นค่าสัญญาณของ Indicator เป็นภาพเชิงบวกอย่างชัดเจน... สัญญาณแบบนี้ หากขึ้นต่อหรือ ขึ้นไปเ็นระดับ 44.0 ได้มั่นคง การขึ้นแรงๆ เลยแบบไม่ว่าใครมาไล่ตามซื้อทันนั้น ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะ การเล่นหุ้น ที่มีสัญญาณ Indicator แบบนี้นั้น ต้องกล้าซื้อตาม แต่ถ้าจะซื้อก่อน ก็ต้องไม่ต่ำกว่าระดับนี้สำคัญที่เราตั้งไว้เพื่อเป็นทางหนี... และด้วยภาพที่เป็นขาลงมาอย่างลึกๆ ก่อนหน้านั้น การจะขึ้นรอบยาวๆ ก็อาจจะกลับมามีความเป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้น